



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
19 มิถุนายน 2563



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### มาตรการของ สร.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์(ผจก.รายวัน, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สำนักข่าวไทย, สวท., thailandplus, innnews, thebangkokinsight, ทวีช่อง 5, NBT, acnews)

-นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ แถลงข่าว New normal OPD ว่า กรมฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอกวิถีใหม่ เพื่อความปลอดภัยของผู้มารับบริการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย และลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาคได้รับบริการที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับภาวะความเจ็บป่วยแต่ละราย

-นพ.สกานต์ บุนนาค ผอ.สถาบันสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กล่าวว่า การแยกโซนบริการตามความเสี่ยง ได้แก่ 1.คลินิกทั่วไป แบ่งผู้ป่วยเป็น 3 กลุ่ม 1) ควบคุมอาการดี ไม่มีภาวะแทรกซ้อน อาจมาพบแพทย์ครั้งเว้นครั้ง โดยเลือกว่าจะเป็นพบแพทย์ทางไกลหรือไม่ และเลือกรับจัดส่งยาถึงบ้านได้ หรือหากมารพ.โดยไม่ต้องพบแพทย์ จะมีช่องทางด่วนพิเศษในการไปเดิมา 2) ควบคุมปานกลาง ดูแลตัวเองยังไม่ดีนัก มีภาวะแทรกซ้อนแต่ไม่รุนแรง พบแพทย์ครั้งเว้นครั้งได้ แต่ต้องมารพ. ปรึกษาทางช่องทางด่วนได้ ในรอบที่ไม่ต้องพบแพทย์ และ 3.ควบคุมไม่ดี มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง ต้องมาที่รพ.ทุกครั้ง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์(มติชน, ไทยโพสต์, thailandplus, สำนักข่าวไทย, ทวีช่อง NBT)

-กรมอนามัย และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เยี่ยมชมกิจการศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กทม. พร้อมย้ำผู้ประกอบการ ผู้จัดงาน พนักงานผู้ให้บริการ รวมถึงผู้เข้าร่วมงาน ปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนอย่างเคร่งครัด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สวท., สำนักข่าวไทย, ทวีช่อง 5, ChiangmaiNews

-กรมอนามัย ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ กทม. ติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในโรงเรียนและรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ในการจัดการเรียนการสอน โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการตามคู่มือที่ สร. ศธ. และยูนิเซฟ ร่วมกำหนด 6 มิติ คือ การป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อ และการแพร่ระบาดของเชื้อโรค, ด้านการเรียนการสอน ต้องวางแนวทางตามที่ศธ.กำหนด ทั้งการเรียนแบบออนแอร์ ออนไลน์ หรือออนไซต์ สามารถเรียนเหลื่อมเวลาได้ เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความแออัด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์เดลินิวส์

-กรม สบส. เปิดแผนรับผู้ป่วยต่างชาติรักษาในไทย ตามระบบ Hospital Quarantine 2 แบบ โดยหากคนไทยจะใช้การรักษาตามสิทธิก็อยู่ที่รพ.ตามสิทธิมารับตัว แต่หากต้องการจ่ายเงินเองก็ไปยังรพ.เอกชนที่ร่วมโครงการ ในระยะต้นจะรับคนไทยที่ป่วยก่อน เบื้องต้นการจับคู่ประเทศพร้อมจำกัดประเภทการรักษา-จำนวนคน เพื่อไม่ให้เป็นการระงับระบบสุขภาพภาพรวม

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์คมชัดลึก, innnews, js100

-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แนะนำผู้ประกอบการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือที่มีคุณภาพ และสอนการใช้ที่ถูกต้องให้กับบุคลากรในช่วงเปิดเทอมเพื่อป้องกันโรค เนื่องจากพบผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ล้างมือมีปริมาณแอลกอฮอล์ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด และเป็นอันตราย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงผลการตรวจเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังและค้นหาการติดเชื้อโควิด 19 ในกลุ่มประชากรเสี่ยง หรือสถานที่เสี่ยง ดำเนินการในทุกจังหวัด พิจารณาจำนวนการตรวจตามความเสี่ยงของข้อมูลทางระบาดวิทยา โดยประชากรกลุ่มเสี่ยง อาทิ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ต้องขัง ผู้ต้องกัก ฯลฯ ใช้การเก็บตัวอย่างจากการขากเสลด และตรวจโดยการรวมกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธี RT-PCR ขณะนี้ตรวจแล้วราว 8 หมื่นราย ไม่พบเชื้อ แต่ตรวจพบผลเป็นบวกในผู้ป่วยโควิด 19 รายเดิม ซึ่งอาจจะเป็นการตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อที่ยังมีอยู่ในร่างกาย แต่เมื่อนำไปเพาะเชื้อพบว่าเชื้อไม่มีการเติบโตจึงไม่ความสามารถแพร่เชื้อต่อได้ จะดำเนินการให้ครบ 1 แสนรายภายใน มิ.ย. 2563 ทั้งนี้ ประเทศไทยสามารถควบคุมโรคได้ดีเพราะ 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1.ลดการนำเข้าเชื้อจากต่างประเทศ 2.การค้นหาผู้ป่วย ทั้งในผู้ป่วยที่มารักษาที่รพ. หรือการค้นหาผู้ที่มีอาการน้อยในชุมชน หรือการค้นหาในกลุ่มผู้สัมผัส ผู้ติดเชื้อ และ 3.วินัยของคนไทย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ ผจก.รายวัน, tnnthailand

-IHPP ร่วมกับ WHO สำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี สบสข. และสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจพฤติกรรมป้องกันตนเองของประชาชนหลังการผ่อนปรนมาตรการควบคุมโรค ระหว่างวันที่ 29 พ.ค.-4 มิ.ย. 2563 พบคนไทย 75% ยังป้องกันตัว ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลาที่สุด มีเพียง 2% ที่ยังใช้ชีวิตเหมือนก่อนมีโควิด-19 ส่วนที่เหลือมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตเปลี่ยนไป ประชาชน 35.1% คิดว่ายังไม่ควรให้เปิดโรงเรียน มหาวิทยาลัยในเดือน มิ.ย.นี้ และ 61.8% ยังไม่ยอมให้เปิดสนามมวยและสถานบริการ ผับ บาร์

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สยามรัฐ

-เพจหมอแล็บแพนด้า โพสต์ข้อความว่า PEMANDU Associates จัดให้ประเทศไทยติดอันดับ 2 ของโลกที่ฟื้นตัวจากโควิด 19 ได้ดีที่สุด และจัดอยู่ในกลุ่มเรตติ้ง 5 คือกลุ่มประเทศที่บรรเทาการระบาดของไวรัสได้ก้าวหน้าที่สุดในโลก โดยอันดับ 1 คือออสเตรเลีย ส่วนด้านความรุนแรงของโรค

## ประเด็นข่าว

ระบอบ ไทยอยู่ในกลุ่มเรตติ้ง 1 คือ เป็นประเทศที่รับมือกับวิกฤตได้ดีโดยมีเปอร์เซ็นต์การติดเชื้อต่ำ และมีผู้เสียชีวิตน้อยถ้าเทียบกับจำนวนประชากร

### มาตรการ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, สยามรัฐ, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแอสซิฟิค, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวอิศรา, siamsport, innnews, newtv, mthai, bbc, acnews, js100, 77 kaoded, nationtv, prachachat, sanook, mcot, thaipbs, bangkokbiznews, thestandard, workpointnews, reuters, thaiquote, thailandplus, thebangkokinsight, thansetthakij) ทีวีทุกช่อง

-พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 6 ราย เดินทางกลับมาจากซาอุดีอาระเบีย 5 ราย อินเดีย 1 ราย และเข้าสู่ State Quarantine ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 3,141 ราย (ในประเทศไม่พบผู้ติดเชื้อเป็นวันที่ 24) ผู้เสียชีวิตคงที่ 58 ราย หายป่วยแล้ว 2,997 ราย ยังรักษาอยู่รพ. 86 ราย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, bangkokpost) เว็บไซต์(ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน, สปริงนิวส์, workpointnews, mcot, nationtv)

-นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม กล่าวว่า วันที่ 1 ก.ค.นี้ จะคลายล็อกการนั่งเว้นที่นั่งในระบบขนส่งสาธารณะทุกชนิด คนในครอบครัวนั่งติดกันได้โดยจะติดสติกเกอร์แสดงสัญลักษณ์ว่ามาด้วยกัน แต่ต้องสวมหน้ากากตลอดการเดินทาง และเดินทางไม่เกิน 50 นาที ส่วนรถสาธารณะเดินทางข้ามจังหวัดเกินกว่า 50 นาที เช่น รถไฟ รถบขส. รถทัวร์ ต้องนั่งเว้นที่นั่งตามเดิม และมีชาวดีในการประชุม ศบค. โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. แจงว่า ขณะนี้การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของไทยก้าวหน้าไปมาก ผ่านขั้นตอนทดลองในลิงแล้ว ต่อไปจะเป็นขั้นตอนทดลองในมนุษย์ โดยนายอนุทินพร้อมเป็นอาสาสมัครทดลองวัคซีนคนแรกเพราะมั่นใจในความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ไทย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, มติชน, เดลินิวส์, ศูนย์ข่าวแอสซิฟิค, bangkokbiznews, js100, innnews)

-นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัด กทม. ประชุมคณะทำงานศูนย์บริการจัดการระบบคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา กทม. โดยผลการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 จากการทำแบบประเมินผ่านเว็บไซต์ <https://bkkcovid19.bangkok.go.th/> และการสอบคัดกรองยืนยันของแพทย์ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. มีผู้ผ่านการคัดกรองทั้งสิ้น 190,848 ราย ประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป ผู้ทำงานในสถานที่ก่อสร้างและที่พักคนงาน ชรก.และบุคลากร กทม. และชรก.ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกทม.ทั้งหมด ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทำให้คลายความกังวลเกี่ยวกับการเปิดเรียนในวันที่ 1 ก.ค.นี้ ส่วนกรณีที่สธ.สนับสนุนชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 15,210 ชุด โดยกลุ่มประชากรเสี่ยงที่ขอให้สุ่มตรวจร่วมกับกลุ่มอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคกก.โรคติดต่อกทม.เพิ่มเติม ได้แก่ 1.บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 2.ผู้ต้องขังรับและผู้ต้องกักแรกรับ 3.คนขับหรือพนักงานประจำรถสาธารณะ 4.พนักงานไปรษณีย์ พนักงานขนส่งสาธารณะและพนักงานส่งของ Delivery 5.พระ นักบวช หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับศาสนา 6.แรงงานก่อสร้าง 7.บุคลากรของกทม. 8.ครู บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนกทม. 9. ชรก.สังกัดอื่นๆ ที่มีความเสี่ยง เนื่องจากต้องพบปะหรือให้บริการประชาชนจำนวนมาก 10.พนักงานห้างสรรพสินค้า 11.ผู้ค้าในตลาด ผลการเก็บตัวอย่างส่งตรวจตั้งแต่ 18 พ.ค.- 17 มิ.ย. 2563 รวม 14,074 ราย ตรวจไม่พบเชื้อ 10,975 ราย ที่เหลือรอผลการตรวจ และจะเร่งเก็บตัวอย่างส่งตรวจให้ครบ 15,210 ราย ภายใน 24 มิ.ย. 2563

## ประเด็นผลกระทบ

### 1.เลือดกรุ๊ปเอ โอกาสติดเชื้อโควิดมากที่สุด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์คมชัดลึก, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, kapook, sanook, mcot, tnthailand, thaiquote, nationtv, springnews

-ศ.นพ.ยง ภูววรรธน์ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชาจุลชีววิทยาและเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า ก่อนหน้านี้มีการศึกษาในจีนว่าบุคคลที่มีเลือดกรุ๊ป A มีโอกาสป่วยโควิด 19 มากกว่ากรุ๊ปอื่น A หรือกรุ๊ป O มีโอกาสป่วยโควิด 19 น้อยกว่ากรุ๊ปอื่น ขณะนี้มีการศึกษาเพิ่มเติมที่อิตาลีและสเปน โดยศึกษาทางพันธุกรรมแนวลึก GWAS พบโอกาสเสี่ยงในการป่วยโควิด 19 เหมือนกับจีน ซึ่งได้เผยแพร่ในวารสาร NEJM

### 2. แข่งขันกีฬามวยไทย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน) เว็บไซต์(ไทยรัฐ, siamsport, one 31)

-รมว.ท่องเที่ยวฯ ยืนยันว่า มวยไทยจะกลับมาชกได้ในเดือน ก.ค. แม้จะมีโปรโมเตอร์ขอให้ชกมาวันที่ 20 มิ.ย. ส่วนค่ายมวยขอให้ให้นักมวยอยู่ในค่ายก่อนขึ้นชก 14 วัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคู่ชกและทุกคนในสนาม โดยกำหนดจำนวนคนในสนามมวยไม่เกิน 50 คน และให้เฉพาะที่เลี้ยงเท่านั้นที่สามารถนัดตัวให้นักมวยได้

### 3.แผนรองรับการแพร่ระบาดในอนาคต

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์แนวหน้า

-รศ.นพ.ธีระ วรธนาร์ตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว คาดเหตุการณ์ที่จะมีโอกาสพบในช่วง 4 เดือนสุดท้ายของปีนี้ หลังจากมีการเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศ ว่า มี 4 ฉากทัศน์ 1.ระบาดเริ่มในเมืองเร็วและแรง โดยคนไทยหย่อนมาตรการป้องกันตัว ทำให้ระบาดเป็นวงกว้าง 2.ระบาดเริ่มในเมืองเร็วและแรง โดยคนไทยเข้มการป้องกันตัวเองทำให้ระบาดไม่รุนแรง 3.ระบาดกระจุกตัวรายกลุ่มหรือรายพื้นที่ โดยคนไทยหย่อนมาตรการป้องกันตัว การระบาดจะแพร่กระจาย 4.ระบาดกระจุกตัวรายกลุ่มหรือรายพื้นที่ โดยคนไทยเข้มการป้องกันตัวเอง การระบาดจะเป็นพบ

## ประเด็นข่าว

เกิดขึ้นเป็นจุดๆ ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการคาดการณ์การระบาดคือ 1.นโยบายของรัฐที่จะเปิดรับความเสี่ยงเข้ามาหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 2.การป้องกันตัวเองของคนไทย อยากรู้นายกฯ สมช. ศบค. และผู้ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาอย่างรอบคอบ หากเลือกทางที่เสี่ยงก็ขอให้เตรียมแผนรองรับตามฉกทศน์ต่างๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้

### 4.ได้หวั่น-ญี่ปุ่น เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook, workpoint

-ได้หวั่น เตรียมเปิดพรมแดนรับนักท่องเที่ยวจากไทย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และเวียดนาม 22 มิ.ย. นี้ หลังพิจารณาแล้วว่าทั้ง 4 ประเทศมีความเสี่ยงต่ำและสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ดี อาจขยายถึงนักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ฮองกง และมาเก๊า ในอนาคตอันใกล้

-นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เผยว่า ญี่ปุ่นอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อยกเว้นคำสั่งห้ามเดินทางเข้าประเทศสำหรับผู้เดินทางมาจากออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ไทย และเวียดนาม ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องมีผลตรวจเชื้อด้วยวิธี PCR ที่เป็นลบ รวมทั้งต้องแสดงแผนการเดินทางระหว่างอยู่ในญี่ปุ่นอย่างละเอียด นอกจากนี้ จะต้องเก็บบันทึกข้อมูล GPS โดยใช้แอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟน เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามการสัมผัสโรค คาดว่านักท่องเที่ยวจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับอนุญาต ตามด้วยนักเรียนนักศึกษา จากนั้นจึงจะเป็นนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ ญี่ปุ่นมีผู้ติดเชื้อรวม 17,628 คน ผู้เสียชีวิต 931 คน

### 5.เตือนการแพร่ระบาดในประเทศจีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์คมชัดลึก

-สถานทูตไทยประจำกรุงปักกิ่ง โพสต์ประกาศคำเตือนของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่ 11- 17 มิ.ย. พบผู้ติดเชื้อ 158 ราย ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับตลาดส่งออกซินฟาตี้ และแพร่ระบาดไปยังเขตเฟิงไถ เขตต้าชิง เขตไห่เตียน เขตฝางชาน เขตซีเฉิง เขตตงเฉิง เขตเฉาหยาง เขตสือจิงชาน และเขตเหมินโถวโถว กรุงปักกิ่งได้ประกาศยกระดับมาตรการฉุกเฉินจากระดับ 3 เป็นระดับ 2 มีผลตั้งแต่ 16 มิ.ย. 2563 เป็นต้นไป ห้ามมิให้ผู้ที่มีประวัติเดินทางไปในพื้นที่ความเสี่ยงสูง/ความเสี่ยงปานกลาง รวมทั้งตลาดซินฟาตี้เดินทางออกจากกรุงปักกิ่ง บุคคลที่อยู่ในพื้นที่ความเสี่ยงต่ำที่จำเป็นต้องเดินทางออกนอกกรุงปักกิ่งต้องยื่นผลตรวจโรคโควิดที่ตรวจภายในช่วง 7 วัน และแจ้งให้คนไทยที่อาศัยในกรุงปักกิ่งเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการกรุงปักกิ่งอย่างเคร่งครัด

### 6.เยอรมนีระบาระลอกสอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด) เว็บไซต์ผจก.รายวัน

-เยอรมนีกำลังพยายามหยุดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ หลังคนงาน 650 คน จากโรงฆ่าสัตว์ของบริษัทเทินนีส์ เมืองกือเทอร์สโล ในรัฐนอร์ทไรน์-เวสต์ฟาเลีย ทางภาคตะวันตกของประเทศ มีผลตรวจเป็นบวก โดยโรงงานแห่งนี้มีคนงานต่างดาวจำนวนหนึ่งเพิ่งเดินทางเข้ามาและอาจเป็นพาหนะนำเชื้อไวรัส ทั้งนี้ มีข้อตกลงของรัฐบาลกลางว่าหากพบการติดเชื้อเกิน 50 คนต่อประชากร 100,000 คนในรัฐใดในรอบ 7 วัน รัฐนั้นควรพิจารณากำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด

### 7.นักดนตรีเรียกร้องขอเปิดทำงาน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์(ผจก.รายวัน)

-กลุ่มนักดนตรีอาชีพอิสระกว่า 50 คน ยื่นหนังสือถึงนายกฯ เรียกร้องให้นักดนตรีกลางคืนและนักดนตรีอาชีพอิสระ ได้กลับไปทำงานเนื่องจากขณะนี้สถานการณ์โควิด-19 เบาบางลงแล้ว และศบค.เปิดกิจกรรม-กิจการเฟส 4 ร้านอาหารสามารถเปิดให้บริการ แต่นักดนตรียังไม่สามารถกลับไปทำงานได้ ซึ่งหากยังไม่ได้กลับไปทำงานในเดือน ก.ค. จะมีนักดนตรีได้รับผลกระทบกว่า 1 แสนราย ทั้งนี้ พร้อมทั้งจะปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ศบค.กำหนด เช่น ใส่หน้ากากอนามัยหรือเฟซชิลด์ขณะเล่นดนตรี จัดให้มีการชิงฟิล์มกระจกที่หน้าเวที เพื่อกันระหว่างนักดนตรีกับลูกค้าร้านอาหาร ด้าน ส.ส.พรรคก้าวไกล แฉลงเรียกร้องให้รัฐบาลปลดล็อกธุรกิจกลางคืน

### 8.ระงับการทดลองยาไฮดร็อกซีคลอโรควิน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, มติชน

-WHO แฉลงระงับการทดลองใช้ยา hydroxychloroquine ซึ่งเป็นยารักษามาลาเรีย เพื่อรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่ง WHO สนับสนุนและกำลังทดลองในหลายประเทศทั่วโลก หลังมีข้อมูลและผลการศึกษาใหม่รวมทั้งจากอังกฤษระบุว่าไม่มีผลในทางรักษาผู้ป่วย

### 9.ชาวยะลาหลบหนีการกักตัว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-ที่ด่านพรมแดนสะเดา จ.สงขลา คนไทยในมาเลเซียทยอยเดินทางกลับอย่างต่อเนื่อง วันที่ 18 มิ.ย. มีผู้ลงทะเบียนเดินทางกลับ 129 คน แต่กลับเข้ามา 93 คน ในจำนวนนี้ตรวจพบมีไข้ 6 คน จึงนำเข้ากระบวนการตรวจหาโควิด-19 และมีผู้หลบหนีระหว่างรอส่งไปกักตัว 1 คน คือ นายรุสลาง ตอกอ อยู่ ต.บ้านแห อ.ธารโต จ.ยะลา ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ออกติดตามตัวแล้ว

นายจากรวัฒน์ เกลี้ยงเกล้า ผู้ว่าฯ สงขลา กล่าวว่า ได้รับรายงานว่านายรุสลางผ่านขั้นตอนการคัดกรองและไม่ได้เป็นกลุ่มที่มีไข้ คงอาศัยช่วงที่เจ้าหน้าที่กำลังจัดเตรียมเพื่อนำส่งกลับไปกักตัวตามภูมิลำเนาหนีไปโดยไม่ทราบสาเหตุ เจ้าหน้าที่ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้หลบหนีแล้ว

### สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, ผจก.รายวัน 360 องศา, ไทยโพสต์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, tnthailand, สยามรัฐ, MCOT, เนชั่นสุดสัปดาห์, ข่าวหุ้น)

-WHO แสดงความยินดีที่นักวิจัยอังกฤษ ค้นพบว่า ยาเดกซาเมธาโซนสามารถลดอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการหนักได้ถึง 1 ใน 3

## ประเด็นข่าว

กลายเป็นยาตัวแรกที่ได้รับการพิสูจน์ว่าสามารถช่วยรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการหนักจนต้องให้ออกซิเจนหรือต้องใช้เครื่องช่วยหายใจได้

-**จีน** พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 28 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 24 ราย และอีก 4 ราย มาจากต่างประเทศ โดยที่กรุงปักกิ่งพบผู้ติดเชื้อมากที่สุด 21 ราย ที่เหลืออยู่ในมณฑลเฮยหลงเจียงและเทียนจิน แห่งละ 2 ราย แต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ทำให้อยอดผู้ป่วยในกรุงปักกิ่ง ตั้งแต่ 11-17 มิ.ย. รวม 158 ราย รัฐบาลปักกิ่งยังได้เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาเชื้อจากประชาชน 400,000 คน และยังคงควบคุมการเดินทางในเขตอันซินห่างจากปักกิ่ง 150 กม. ห้ามประชาชน 460,000 คน เดินทางเข้า-ออกเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ระดมทีมผู้เชี่ยวชาญจากอู่ฮั่นไปควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โดยชาวเมืองปักกิ่งไปตรวจที่สถานการแพทย์และคลินิกจนแน่น เสี่ยงเกิดการแพร่เชื้อและอุปกรณ์ไม่เพียงพอ เขตเฟิงไท่ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งตลาดซินฟาตี้ ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ห้ามประชาชนออก ส่วนโรงเรียนทั่วกรุงปักกิ่งทุกระดับชั้นต้องถูกสั่งปิดชั่วคราวอีกครั้ง

-**สหรัฐฯ** เจ้าหน้าที่ออกเอกสารเตือนบริษัท 3 แห่งที่จำหน่ายชุดตรวจหาไวรัสโควิด-19 จากเลือด ซึ่งตรวจได้เองที่บ้าน โดย FDA สหรัฐฯ ยังไม่อนุญาตตรวจไวรัสเองที่บ้าน การใช้ชุดตรวจดังกล่าวจึงถือว่าผิดกฎหมาย และยังไม่ได้มีการตรวจสอบยืนยันความปลอดภัยและความถูกต้องแม่นยำของผลตรวจ

-**บราซิล** มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1,282 ราย เสียชีวิตสะสม 45,241 ราย ผู้ป่วยสะสม 923,189 ราย

-**เปรู** มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,752 ราย ผู้ติดเชื้อรวม 240,908 ราย อยู่อันดับ 7 ของโลก ส่วนผู้เสียชีวิต 7,257 ราย

-**อินเดีย** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันเดียว 12,881 ราย ผู้ติดเชื้อรวม 368,557 ราย เป็นอันดับ 4 ของโลก ผู้เสียชีวิต 12,274 ราย พื้นที่ระบาดหนักอยู่ที่รัฐมหาราษฏร์ ทมิฬนาฑู และกรุงนิวเดลี ขณะที่รมว.สธ.กรุงนิวเดลี ตรวจพบว่าติดเชื้อหลังจากตรวจซ้ำรอบสอง

-**ฮ่องกง** สวนสวนสนุกดิสนีย์แลนด์เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วหลังปิดมาเกือบ 5 เดือน

-**อินโดนีเซีย** ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 1,031 ราย ยอดติดเชื้อสะสม 41,431 ราย มากที่สุดในอาเซียน ผู้เสียชีวิตสะสม 2,276 ราย สูงที่สุดในกลุ่มอาเซียน ขณะที่เกาะบาหลีของอินโดนีเซียมีกำหนดเปิดรับนักท่องเที่ยวภายในประเทศเดือนส.ค. ก่อนจะต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในเดือน ก.ย.

-**เวียดนาม** กำลังหารีหรือคลายข้อจำกัดการเดินทางเข้าประเทศ ซึ่งกำหนดขึ้นกับชาวต่างชาติในช่วงการระบาดของ COVID-19 กับพลเมืองจากจีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และเวียดนาม ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อในท้องถิ่นมา 63 วัน พบผู้ติดเชื้อใหม่ 7 ราย ทั้งหมดเป็นชาวเวียดนามที่ถูกกักกันโรคหลังกลับจากคูเวต ผู้ติดเชื้อรวม 342 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

-**กัมพูชา** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 1 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากมาเลเซีย รวมผู้ป่วย 129 ราย รักษาหายแล้ว 126 ราย และอยู่ระหว่างรักษา 3 ราย

-**นิวซีแลนด์** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย กลับจากปากีสถาน

-**ฮอนดูรัส** นายฆวน ออร์ลันโด แอร์นันเดซ ประธานาธิบดีฮอนดูรัส เข้ารับการรักษาดั้วที่รพ.ในกรุงเตกูซิกัลปา เมืองหลวงของประเทศ หลังจากติดเชื้อโควิด-19

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ป่วยสะสม 8,475,824 ราย เสียชีวิต 452,051 ราย หายป่วยแล้ว 4,443,974 ราย

### โครงการก้าวหัวใจ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, สยามโพสต์, Chiangmainews)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เผย โครงการ "ก้าวหัวใจ ซีซั่น 2 ต้านภัยโควิด 19" กระแสตอบรับดีมาก เนื่องจากการส่งเสริมสุขภาพประชาชนแบบใหม่ที่นำเทคโนโลยีมาใช้ โดยจะให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านดูแลสุขภาพ สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน Line : @THNVR ซึ่งตั้งเป้าไว้ 500,000 คน โดยการปั่นจักรยานในโครงการนี้ สธ.เห็นว่า สมาคมจักรยานฯ มีโครงการ "ปั่นในบ้าน ต้านโควิด" ซึ่งเป็นการปั่นจักรยานออนไลน์ (E-Cycling) ผ่านแอปพลิเคชัน "Zwift" มีกระแสตอบรับดีและประชาชนสนใจปั่นทั่วประเทศ

### ย้าย ผอ.รพ.ขอนแก่น

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย, ผจก.ออนไลน์

-นพ.ม.ล.สมชาย จักรพันธ์ ประธาน กกท.ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี 186 รพ. รับเงินบริจาคบริษัทฯ 5% ลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น เพื่อตรวจสอบและหารือกับองค์กรแพทย์ รพ.ขอนแก่น ส่วนประเด็นขอให้ย้ายนพ.ชาญชัยกลับ และกระบวนการสอบ เป็นอำนาจปลัด สธ. ซึ่งกระบวนการตรวจสอบมีความเป็นธรรมทั้งหมด ขอให้รอดูผลการสอบสวน

### การใช้ถุงมือทำอาหาร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า แนะนำการใช้ถุงมืออย่างถูกต้องเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรคในอาหาร ดังนี้ 1.ใช้ถุงมือสำหรับอาหารโดยเฉพาะ 2.เลือกใช้ถุงมือ 1 คู่กับอาหารประเภทเดียวกันเท่านั้น ไม่ใช่ใช้ปะปนกัน 3.ห้ามใช้ถุงมือที่ทำมาจากพลาสติกรีไซเคิล เพราะอาจจะปนเปื้อน เป็นแหล่งนำเชื้อโรคมายังอาหารได้ 4.หากต้องสัมผัสกับอาหารประเภทอื่น หรือต้องหยิบจับสิ่งของอื่น ควรถอดถุงมือออกก่อนทุกครั้ง และ 5.ควรเปลี่ยนถุงมือทุกวัน หากถุงมือเปื้อนมากควรเปลี่ยนทันที กรณีร้านอาหารที่คนทำ คนเสิร์ฟ และคนคิดเงินเป็นคนเดียวกัน รวมถึงร้านขายผลไม้สด การสวมถุงมือเพื่อหยิบอาหารสดแล้วมาหยิบอาหารที่สุกแล้ว รวมถึงรับ-ทอนเงินลูกค้าโดยไม่เปลี่ยนหรือถอดถุงมือออกก่อน เชื้อโรคอาจมาจากเนื้อสัตว์รวมถึงเงินสดทั้งธนบัตรและเหรียญ

### มาตรการ New Normal ในร.ร.นานาชาติ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์ (คมชัดลึก, กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus, Chiangmainews)

-นพ.สรวิศ ุบุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย ตรวจเยี่ยมร.ร.นานาชาติเซนต์แอนดรูว์ กทม. คุมเข้มมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 โดยต้องมี New Normal ที่



## ประเด็นข่าว

กำหนดให้มีจุดคัดกรองก่อนเข้าร.ร. ให้นักเรียนสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีจุดล้างมืออย่างเพียงพอ เว้นระยะห่างในห้องเรียน จัดการเรียนการสอนและทำกิจกรรมในกลุ่มเดียวกันตลอดวัน ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่ใช้ร่วมกันเป็นประจำ จัดกลุ่มสลับกันใช้งานเพื่อลดการสัมผัสร่วมกันจำนวนมาก ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่ม และหลีกเลี่ยงเวลาพักรับประทานอาหาร เพื่อลดความแออัด สำหรับรับ - ส่งนักเรียน ควรทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมกันด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ส่วนนักเรียนที่ขึ้นรถสาธารณะ ควรสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย งดพูดคุยโทรศัพท์ระหว่างโดยสารรถสาธารณะ เมื่อถึงโรงเรียนให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ และเมื่อกลับถึงบ้านต้องรีบอาบน้ำ สระผมและเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันที

### ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฆษณาเกินจริง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.ออนไลน์, สยามรัฐ, MCOT, thailandplus, New18, กรุงเทพมหานคร

-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ออย. ตรวจพบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “KE ONE” โฆษณาชวนเชื่อลดความอ้วนทางเว็บไซต์ <http://asia-tribune.com/thnews/keone/?uclid=mylpm3y> โดยการอ้างชื่อศ.หญิงชาวไทยเสนอสุดยอดความคิดให้ผู้เชี่ยวชาญวิจัยทดลองยาจนสำเร็จ และมีข้อความโฆษณา เช่น “นวัตกรรมการลดน้ำหนัก ลด 15 กก. ใน 1 อาทิตย์ ...กระตุ้นการทำงานของระบบต่อมไร้ท่อ ...ลดความอยากอาหาร ...กำจัดไขมันใต้ผิวหนังส่วนเกินได้ถึง 500 กรัมต่อคืน” เป็นต้น ถือเป็นการโฆษณาโอ้อวดเกินจริง ออย. ได้ประสาน ก.ด.จิตฯ เพื่อระงับการโฆษณาและดำเนินการตามกฎหมายแล้ว

### ผลิตภัณฑ์หอมแสงโฆษณาเกินจริง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์คมชัดลึก

-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. เผย ออย.ส่งระงับโฆษณาอาหารเสริมหอมแสง ยี่ห้อ "MHERBS" ส่งตำรวจเอาผิด พ.ร.บ.อาหาร โฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง พร้อมสั่งเพิกถอนเลขสารบบ มีโทษจำคุก 3 ปี ปรับ 3 หมื่นบาท ขณะที่บริษัทเอ็มเอิร์บ ออกหนังสือชี้แจงขออนุญาตโฆษณาถูกต้อง แต่สื่อสารพัดพลาดทำให้ประชาชนเข้าใจผิด ยินดีปรับปรุง

### โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-ผศ.ดร.เจริญ เจริญชัย อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี ในฐานะแอดมินเพจ “Surathai” เผย ในช่วงนี้มีการแจ้งข้อหาโพสต์ภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ่อยครั้ง จึงตั้งคำถามเกี่ยวกับความพยายามผลักดันกฎหมายห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางออนไลน์ ซึ่งในการประชุม คกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่จะมีการว.สธ.เป็นประธาน วันที่ 22 มิ.ย. 2563 ตนและตัวแทนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจะมารวมตัวที่ สธ. เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านข้อเสนอห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางออนไลน์

### จับหม้อขายเตาปิ้งย่างไม่ผ่าน มอก.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์, เว็บไซต์ เดลินิวส์

-บก.ปคบ. ร่วมกับ ออย. แฉลงผลการตรวจยึดสินค้าไม่ได้มาตรฐาน มอก. และพ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 กว่า 10 แห่ง ยึดของกลางได้กว่า 1.6 หมื่นชิ้น ในจำนวนนี้มีหม้อขาย 2,439 ชิ้น เตาย่าง เตापิ้ง 10 ชิ้น กระทะไฟฟ้า 13 ชิ้น ฯลฯ รวมมูลค่าของกลางกว่า 2.6 ล้านบาท โดยหม้อขายที่ตรวจยึดมาไม่ได้รับการตรวจสอบมาตรฐานอุตสาหกรรม หากนำไปใช้เกิดอันตรายจากสารเคมีที่เคลือบหม้อ เกิดไฟฟ้าช็อต หรือเกิดเพลิงไหม้ได้ แนะนำตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ว่ามีสติกเกอร์ มอก.หรือไม่

### จับโกดังขายถุงมือแพทย์ใช้แล้ว

สื่อที่นำเสนอ : ทวีช่อง 3, 5, เว็บไซต์แนวหน้า

-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. พร้อมด้วย จนท.บก.ปคบ. ร่วมแฉลงผลการตรวจยึดถุงมือทางการแพทย์ที่ไม่ได้มาตรฐานและสินค้าไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน มอก. มูลค่าความเสียหายกว่า 52 ล้านบาท ทั้งนี้ หากพบถุงมือทางการแพทย์ยี่ห้อไม่น่าเชื่อถือ ไม่ควรนำมาใช้เพราะไม่สามารถป้องกันความปลอดภัยได้ และให้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสที่สายด่วน 1135 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ บก.ปคบ., เพจเฟซบุ๊ก กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และ [www.cppd.go.th](http://www.cppd.go.th)

### สาวป่วยตุ่มน้ำพอง

สื่อที่นำเสนอ : ผจก.ออนไลน์

-เพจรวมน้ำใจคนไทยอาสา 2 เปิดเผยเรื่องราวของสาวรายหนึ่งป่วยโรคตุ่มน้ำพอง (เพมฟิกัส) มีตุ่มน้ำใสขึ้นที่หลัง ปวดแสบปวดร้อน ทำงานไม่ได้ล่าสุด ขอใบส่งตัวไปที่รพ.ศรีนครินทร์ขอนแก่น และไม่ได้รับสิทธิ์ 30 บาท จึงโพสต์ขอรับความช่วยเหลือจากทุกหน่วยงาน และขอรับบริจาค

### ข่าวปลอม น้ำทับทิมรักษาต่อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-ตามที่มีข้อมูลประเด็นเรื่อง น้ำทับทิมรักษาอาการต่อเนื้อ ต้อลม ต้อกระจก ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ น้ำทับทิมมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียและต้านอนุมูลอิสระ แต่ไม่มีงานวิจัยเรื่องการรักษาอาการต่อให้หายได้